

TÂM THƯ LUẬN LƯU KIẾN-THIẾT QUÁN-ÂM LINH-VIỆN PHÁP-QUANG

Kính gửi Quý Đạo-hữu, quý thân-hữu Đồng-hương, quý Phật-tử xa gần.

Thưa quý vị,

Đức Bồ-tát Quán-Thế Âm là Sư-giả của TÌNH-THƯƠNG và SỰ HIỂU-BIỆT, đầy ân-tình, thủy-chung và trách-nhiệm: "Lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời, sớm đem vui cho người, chiều giúp người bớt khổ." Phật-tử chúng ta tôn xưng Bồ-tát là "NGƯỜI MẸ THÂN-THƯƠNG" "Mẹ Từ-bi cứu khổ muôn loài". Đức Thế-Tôn xưng tán Bồ-tát là "Bậc Vô-úy thí giả." Tại vì "những người khổ đau khi nghe tới danh xưng ấy mà thấy hoan hỷ và lập lại, thì Bồ-tát lập tức tìm tới để giải thoát cho người kia ra khỏi cái trạng huống khổ đau trong giây phút đó."

Từ nhiều năm qua, Công-Đồng Phật-tử Pháp-Quang đã phát Bồ-đề tâm chuẩn bị, thiết kế kiến thiết Quán-Âm Linh viện, tôn thờ Tôn-tượng Thiên thủ thiên nhãn Quán thế Âm bày tỏ lòng tín ngưỡng tri ân Tâm nguyện, Hạnh nguyện Độ sinh của Bồ-tát cũng như tạo thiện duyên để Phật tử chúng ta cùng chiêm ngưỡng và thường nguyện "hành Bồ tát Đạo" trên hành trình Học Đạo, Sống Đạo trong tinh-thần Từ bi và ý thức trách nhiệm phụng sự. Nhưng, đối diện với cảnh khó-khản của những nạn nhân thiên tai bão lụt (trải qua mấy năm liên tiếp) mà Công Đồng Phật tử đã dành ưu-tiên cho việc cứu trợ, nên công trình kiến thiết phải trì hoãn.

Thưa quý vị,

Lòng thành tha-thiết của Công-Đồng Phật-tử như "một năng lượng mầu nhiệm", Bồ Tát ứng hiện chứng tri, Phật tử gia hộ, ngày 16 tháng 5 năm Canh Dần (27-6-2010) lễ KHỞI CÔNG KIẾN THIẾT QUÁN ÂM LINH VIỆN PHÁP QUANG "đã được cử hành tuy đơn thuần trong không khí gia-đình nhưng, ngọt ngào tình thương, và thấm nhuần sự cảm thông hiểu biết. Ai nấy đều cảm thấy sự có mặt đích thực của chất liệu Quán thế Âm linh-ứng hiện diện trong tâm mình qua tiếng chống hoả nhịp với cấu kế chỉ thành của Sư Ông: "Nguyện hưởng nhân gian ứng hiện lai!"

Trung tâm Phật-giáo Khuôn Việt trân trọng kính thông bạch cùng quý vị tường tri: Sơ-đồ kiến thiết sau khi thông qua Development Review Committee và Public Hearing ngày 22-7-2010 của Planning and Zoning Commission toà Đô chính Grand Prairie, vào lễ hội Quán-Thế Âm, ngày 19 tháng 6 Canh Dần, công trình kiến thiết sẽ được tiến hành như dự-liệu. "Phổ môn thị hiện". Kiến thiết Quán Âm Linh viện, Công Đồng Phật tử chúng ta chỉ có một tâm nguyện: Phát huy Hạnh-môn Quán Âm, mong sao trong tương lai Quán Âm Linh Viện là "cánh cửa phổ biến," dành cho tất cả mọi người qua cánh cửa đó để vào CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐẠO tươi tắn tình thương và tuệ giác, sống với Mùa Xuân thường hằng "Đương chi nhất đích chân cam lộ, tan tác sơn hà đại địa Xuân."

Là kẻ Thừa sai - Chủ trì kiến thiết Quán Âm Linh viện Pháp Quang, trước hết, chúng tôi thành khẩn kêu gọi Bồ đề tâm " Vì mình cho người " sẵn có nơi quý vị, xin quý vị giúp đỡ, trợ duyên, vận động thân hữu trăm người như một, chúng ta đồng tâm nhất chí hỗ trợ, nguyện cầu Đức Quán Thế Âm gia hộ : Tâm nguyện kiến thiết sớm viên thành Quả Đức.

Song song với sự kiến thiết, sự nghiệp Học Đạo sống Đạo giải phóng tâm tư, giải thoát cuộc đời, đối với Phật-tử chúng ta luôn luôn quan yếu, cần được duy-trì, thực hiện, cần được tổ chức hoàn bị, có hiệu quả, nhất là cần được đại chúng tham dự nhiệt thành, ... thường xuyên ý thức tu học chuyển hóa thăng hoa Con Người toàn diện toàn thiện. (Theo thông bạch : Chương trình hành đạo từ mồng 01 tháng 3 đến rằm tháng 7 Canh Dần). Trợ duyên cho Đại chúng "Đạo tâm kiên cố, chí tu học vững bền ", Nhân Lễ Hội Quán Thế Âm, 19 tháng 9 năm Canh Dần, Trung Tâm PG Khuôn Việt sẽ tổ chức Giới Đàn truyền thụ Tam Quy ngũ giới, Thập thiện và Bồ Tát giới tại gia làm nền tảng vững chãi và tăng trưởng phước đức nhân duyên cho quý vị Phật tử : VỮNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO. (Quý vị phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo, thọ trì Giới Pháp của Đức Như Lai, xin quý vị liên lạc và ghi danh với Sư Ông Thích Trí Hiến từ 30 tháng 6 năm Canh Dần.)

Thưa quý vị,

Trong thời gian một năm thiết kế đồ án kiến thiết Quán Âm Linh Viện, dù trải qua bao thuận duyên, nghịch duyên, hữu duyên, vô duyên ... nhưng, nhờ Tâm lực, Hạnh-lực của Bồ Tát Quán Thế Âm gia trì, Tâm nguyện của Công Đồng Phật-tử chúng ta được viên thành hiện-thực. Chúng tôi thành tâm tri ân tất cả quý vị. Nhất là , Đạo tình của Quý vị trong lễ "Khởi công" vừa qua, những thiện ý của Phật tử xa gần, lời nhắc nhở của các bậc Tôn-Đức " Sứ mệnh của Trưởng Tử Như Lai," cũng như những trợ duyên cao quý của các cộng sự viên trên nhiều phương diện... Tất cả đầy ân tình, tín nghĩa, và trách nhiệm! Thật quả, nơi nào có tình thương và sự hiểu biết, nơi đó có mặt của Bồ-tát Quán Thế Âm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ-Tát. Ngưỡng nguyện Ngài chứng minh công đức của Công Đồng Phật tử và chúng con nguyện biết lắng nghe, biết nhẫn nhục và tinh tiến hành trì như-thực Giáo Pháp Như Lai, hiện thực hạnh nguyện Quán Âm trên sự nghiệp hoằng hoá để Báo đáp bốn trọng ân, nguyện toàn thể quý vị triêm ân lợi lạc.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ Quý vị và bảo quyến vạn sự Như Ý Cát tường.

Trân trọng
Pháp Quang, ngày 16 tháng 5 năm Canh Dần 6/8/2010
TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO KHUÔN VIỆN
CHỦ-TRÌ KIẾN THIẾT
QUAN ÂM LINH VIỆN PHÁP QUANG

Thư từ góp ý, trợ duyên xin để:
TRUNG TÂM PHẬT GIÁO KHUÔN VIỆN.

Thư gửi xin liên lạc:
thaytrihien@yahoo.com

THÍCH TRI-HIẾN

